



Cha Bê Trê n Cỏ
Đaminh Trê n Đì nh Thủ, CMC
Sáng Lập GDTHĐC

LƯỢC SỬ Gia Đì nh Tận Hiê n Đồ ng Cồ ng



Huy Hiệ u
Gia Đì nh Tận Hiê n ĐC

MỤC ĐÍCH:

Mục đì ch chính yế u của tổ chức Gia Đì nh Tận Hiê n Đồ ng Cồ ng là luyê n tập cho mọi người trong gia đì nh biế t sống theo gương mẫ u Thá nh Gia Thấ t: Chúa Giê su, Mẹ Maria, Thá nh Cả Giuse, SỐNG THẬT THÁ NH THIÊN. Chính Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta sống trọn lành: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt.5:48)

LƯỢC SỬ:

GIA ĐÌNH TẬN HIÊN ĐỒNG CÔNG là một Tổ chức đượ c thành lập năm 1977 tại Việt Nam do **Cha Đaminh M. Trê n đì nh Thủ**, Đấng sáng lập Đò ng Đứ c Mẹ Đồ ng Cồ ng.

Gia Đì nh Tận Hiê n Đồ ng Cồ ng có mục đì ch giúp nhữ ng phần tử của mình trở nên nhữ ng người con bé nhỏ của Thiên Chúa và Đứ c Trinh Nữ Maria để đạt tới đời sống thá nh thiê n của một môn đê Chúa. Trong khi thực thi ba nhân đứ c: Đứ c Tin, Cậy, Mên và các nhân đứ c Kitô giáo khác để thá nh hóa bản thân, Gia Đì nh Tận Hiê n Đồ ng Cồ ng đã chọn ba Tinh thần chính yế u là TỪ BỎ MÌNH, YẾ U THƯ ONG NH AU, và TẬN HIÊN. Anh chị em GIA ĐÌ NH TẬN HIÊN ĐỒNG CÔNG phải tập tinh thần khiêm nhường, bỏ mình để theo Chúa Kitô. GIA ĐÌ NH TẬN HIÊN ĐỒNG CÔNG đề cao tinh thần yêu thương nhau vì đó là dấu chứng của nhữ ng người theo Chúa Kitô, là chính sự hoàn thiê n Kitô Giáo. Đây cũng là một tinh thần thiê t yế u giúp thắ ng tiến gia đì nh cũng như Giáo Hội. Anh chị em GIA ĐÌ NH TẬN HIÊN ĐỒNG CÔNG còn phải thực hiện lời hứa của Bí Tích Rửa Tội bằng việc Tận Hiê n cho Thiên Chúa qua Trái Tim Vô Nhiê m Mẹ Maria theo học thuyế t của thá nh Louis Marie de Montfort.

Để huấ n luyê n các phần tử của mình, GIA ĐÌ NH TẬN HIÊN ĐỒNG CÔNG tổ chức nhữ ng khóa Tì nh Huấ n, nhữ ng sinh hoặ t theo vùng hoặ c nhó m, tờ Báo Thá nh Gia và

những phương thế hướng dẫn khác. Những phương thức huấn luyện giúp các phần tử canh tân cuộc sống, thánh hóa bản thân. Gia Đình Tận Hiến Đồng Công kêu gọi các thành phần hằng ngày cố gắng tập sống hiền từ nhẫn nhục và bác ái với mọi người, luôn vâng ý Chúa, Mẹ trước mọi biến cố to nhỏ, nhất là trước mọi thử thách đau khổ gặp trong đời sống hàng ngày. Các phần tử Gia Đình Tận Hiến Đồng Công phải sống với Đức Mẹ như những người con nhỏ đại lệ thuộc vào Mẹ hoàn toàn, thực hành việc Tận hiến cho Hiền Mẫu Maria, luôn sống nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ. Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cũng hướng dẫn các phần tử thánh hóa đời sống Hôn nhân và Gia đình theo những giáo huấn của Giáo Hội và theo tinh thần Phúc Âm.

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công chủ trương sinh hoạt cách khiêm tốn trong các gia đình nhằm đem lại sự thánh thiện cho các phần tử. Tuy nhiên, Gia Đình Tận Hiến Đồng Công khuyến khích các thành viên tích cực tham gia các sinh hoạt Công Giáo Tiến Hành trong các Cộng Đồng Công Giáo và Xứ Đạo địa phương.

Gia Đình Tận Hiến Đồng Công có Thủ Bản và Đường Hướng Huấn Luyện do chính Cha Đaminh M.Trần Đình Thủ viết và trực tiếp huấn luyện cho những khóa tiên khởi. Tại Việt Nam đã có hàng ngàn gia đình tham dự các khóa huấn luyện Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. Những người đã gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công ở các tỉnh như: Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, Long An, Mỹ Tho, An Giang, Rạch Giá, Cà Mau, Lâm Đồng, Đà Lạt, Nha Trang...

Từ năm 1992 Tỉnh Dòng Đức Mẹ Đồng Công Hoa Kỳ bắt đầu thành lập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công tại Hoa Kỳ. Hằng năm Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ có tổ chức những khóa Tỉnh Huấn cho những anh chị em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cũ và mới. Ngoài ra, Gia Đình Tận hiến Đồng Công còn có các sinh hoạt theo các địa phương được phân chia thành những nhóm, vùng. Cho đến nay có khoảng hơn 1,600 thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công hiện ở rải rác trên các tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Bản tin liên lạc **THÁNH GIA**, do Văn Phòng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Hải Ngoại phát hành hàng tháng, là phương tiện truyền thông giữa các phần tử của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công hải ngoại.

Gia Đình Đồng Công thu nhận những giáo dân với hạn tuổi từ 18 trở lên, có ý muốn sống đời Công Giáo hoàn hảo hơn nhằm mục đích nên thánh. Những ai muốn gia nhập và sinh hoạt với Gia Đình Tận Hiến Đồng Công cần được một thành viên cũ giới thiệu và Văn Phòng Gia Đình Tận Hiến Đồng Công chấp nhận. Trước khi chính thức là một thành viên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, đương sự phải qua một khóa Tỉnh Huấn (3 ngày) và Tận Hiến cho Trái tim Đức Mẹ theo nghi thức riêng của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công.

*Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về
Văn Phòng Gia Đình Đồng Công theo địa chỉ:*

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG

1900 Grand Avenue
Carthage MO 64836
ĐT: (417) 358-7787